

Số: 1808/TB-ĐHHVN-CTSV

Hải Phòng, ngày 25 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị công tác cố vấn học tập năm học 2020 - 2021

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Trường.

Ngày 20/12/2020, tại Hội trường A8, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Đức đã chủ trì Hội nghị công tác cố vấn học tập (CVHT) năm học 2020 - 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, các trợ lý công tác sinh viên và CVHT trong toàn Trường.

Trên cơ sở báo cáo kết quả công tác CVHT năm học 2019 - 2020 và các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Minh Đức kết luận như sau:

I. Đánh giá công tác CVHT năm học 2019 - 2020

1. Một số kết quả đạt được

Công tác CVHT năm học 2019 - 2020 tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện bám sát Quy định công tác CVHT sinh viên (SV) và Thông báo kết luận Hội nghị công tác CVHT năm học 2019 - 2020. Nhà trường, lãnh đạo các khoa, viện đã thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện tốt để các CVHT thực hiện nhiệm vụ. Đa số các CVHT đã chủ động nắm bắt tình hình, kết quả học tập, rèn luyện của SV, qua đó kịp thời tư vấn cho SV xây dựng kế hoạch tập trong toàn khóa học cũng như trong từng kỳ học, tư vấn phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực của SV. Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ CVHT đã đóng góp một phần quan trọng vào những thành tích mà SV Nhà trường đạt được trong học tập, rèn luyện, NCKH và các hoạt động học thuật. Cụ thể là tỷ lệ SV Xuất sắc, Giỏi tăng so với năm học trước, số lượng SV đạt giải thưởng Olympic cấp Trường tăng; tỷ lệ SV xếp loại Trung bình, Yếu có xu hướng giảm; số SV diện cảnh báo học tập giảm; số lượng SV có quyết định buộc thôi học giảm gần một nửa so với năm 2019. Nhà trường đã biểu dương, tặng giấy khen cho 21 CVHT có thành tích xuất sắc trong công tác CVHT năm học 2019 - 2020.

2. Một số điểm tồn tại cần khắc phục

Có một số CVHT chưa nắm chắc các thông tin cá nhân, đặc điểm, tình hình học tập, rèn luyện của SV. Đối với một số ngành thuộc khoa Kinh tế, số lượng SV mà 01 CVHT quản lý quá lớn. Một số SV thiếu chủ động trong việc liên hệ, báo cáo các thông tin cần thiết với CVHT cũng như tham gia đánh giá CVHT. Việc phân công CVHT phụ trách các SV tốt nghiệp không đúng hạn chưa rõ ràng. Nhiều CVHT chưa quan tâm tới việc tư vấn, định hướng cho SV học vượt, học ngành 2 hoặc tiếp tục học nâng cao trình độ lên sau đại học sau khi đã tốt nghiệp đại học.

II. Mục tiêu và nhiệm vụ công tác CVHT trong năm học 2020 - 2021

1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò của CVHT trong công tác hướng dẫn, tư vấn và đồng hành cùng SV để tìm ra biện pháp khắc phục các khó khăn trong học tập, rèn luyện và cuộc sống nhằm tăng tỷ lệ SV khá giỏi, tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn đồng thời giảm tỷ lệ SV bỏ học.

2. Tổ chức thực hiện

- Phòng Đào tạo cung cấp đầy đủ hệ thống văn bản, hướng dẫn về công tác đào tạo để giúp CVHT thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm và các công cụ hỗ trợ để CVHT tra cứu thông tin làm cơ sở và phương tiện để tư vấn, hỗ trợ SV.

- Phòng Công tác sinh viên nghiên cứu, xây dựng Sổ tay CVHT; tiếp tục tham mưu xây dựng, điều chỉnh Quy định và mô hình CVHT cho phù hợp với thực tiễn hoạt động, cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá CVHT. Tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của SV trong việc chủ động xin ý kiến tư vấn của CVHT. Nghiên cứu xây dựng kế hoạch để từng bước định hình các giá trị văn hóa SV Trường ĐHHHVN. Tiếp tục phối hợp với các phòng ban chức năng, các đơn vị và đội ngũ CVHT để tăng cường công tác tư vấn hỗ trợ SV, đặc biệt là những SV thuộc diện cảnh báo học tập.

- Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng tiếp tục tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người học về hoạt động của CVHT. Tuyên truyền để SV tham gia đánh giá CVHT và có những đóng góp để công tác này ngày một tốt hơn.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khuyến khích SV học tập và tham gia các hoạt động học thuật, tạo môi trường sinh hoạt VHVN, TDTT lành mạnh cho SV, đặc biệt tăng cường công tác định hướng nghề nghiệp, việc làm, giúp SV yên tâm học tập.

- Các khoa, viện có SV tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác CVHT, phân công các giảng viên làm CVHT đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của CVHT. Tổ chức đánh giá CVHT hàng năm và đề xuất Nhà trường có chế độ khen thưởng, kỷ luật. Tạo kênh trao đổi giữa các CVHT, kênh cung cấp thông tin để các CVHT triển khai cho SV, đảm bảo SV trong đơn vị nhận được ý kiến tư vấn, hỗ trợ thường xuyên, liên tục và hiệu quả.

- Các CVHT tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực trong thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định công tác CVHT, xây dựng mối liên hệ chặt chẽ, tin cậy giữa SV và Nhà trường. Thực hiện việc hướng dẫn, tư vấn cho SV có trọng tâm, trọng điểm, tùy theo từng thời điểm trong năm học, khóa học, tùy theo từng đối tượng và đặc thù của SV để có nội dung tư vấn hợp lý; định hướng để SV có phương pháp học tập hiệu quả; kịp thời giúp đỡ SV giải quyết những khó khăn trong học tập và rèn luyện; động viên, khuyến khích SV tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động khởi nghiệp nhằm thay đổi tư tưởng, thái độ của SV trong học tập, rèn luyện, từng bước xây dựng giá trị văn hóa SV Trường ĐHHHVN, góp phần tăng tỷ lệ SV khá giỏi, tăng tỷ lệ SV tốt nghiệp đúng hạn đồng thời giảm tỷ lệ SV bỏ học.

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hiệu trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức